



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ผู้บัญชาการทหารเรือและกองทัพอิหร่านเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 1 /Dec/ 2018

บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยกองกำลังทหารเรือของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อयाตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า การพึ่งพายังกองกำลังของเยาวชนที่มีศรัทธาและแรงจูงใจนั้น เป็นกุญแจที่ไขปัญหาต่างๆในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะในกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพ และท่านผู้นำสูงสุดยังเน้นถึงความจำเป็นการเพิ่มการทำงานและการเสริมความพร้อม โดยท่านตั้งข้อสังเกตว่า “ไม่ว่าอย่างไร พวกท่านจะต้องเพิ่มศักยภาพและความพร้อมต่างๆเพื่อที่จะทำให้เหล่าศัตรูของอิหร่านไม่อาจหาญที่จะข่มขู่ประชาชาติอันยิ่งใหญ่นี้ได้”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ตรงกับช่วงวโรกาสวันทหารเรือแห่งชาติ โดยท่านผู้นำสูงสุดทหารทุกเหล่าทัพ ยังได้ชี้ถึงการจัดแถวของฝ่ายศัตรูในการเผชิญหน้ากับสาธารณรัฐอิสลาม กล่าวไว้ว่า “ในความจริงนี้ที่คู่กับความจำเป็นที่จะต้องถูกชดเชยในความกล้าหลังต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นพิเศษในทุกๆส่วนต่างๆของรรรัฐอิสลาม โดยเฉพาะในกองกำลังทหารเรือ เป็นต้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การมีก้าวหน้าของกองทัพ โดยเฉพาะในหน่วยกองกำลังทหารเรือ นับจากช่วงแรกของการปฏิวัติอิสลาม จนถึงวันนั้นนั้น เป็นความยิ่งใหญ่อันน่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง โดยกล่าวเสริมว่า “เยาวชนรุ่นปัจจุบันของกองกำลังทหารเรือ พวกท่านจะต้องมีความเชื่อมั่นในการมีนวัตกรรมใหม่ การมีขีดความสามารถของตนเองอย่างลึกซึ้ง และการเข้ามาประจำการของเรือพิฆาตอะฮ์มัด และเรือดำน้ำฟาตีฮ์ และเฮาะดีร์ ในกองทัพ ถือว่า เป็นข่าวดีในความเป็นไปได้ต่อความก้าวหน้าที่ต้องเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน”

ท่านอयाตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเพิ่มความพร้อมของกองกำลังทุกเหล่าทัพ เป็นเหตุให้เหล่าศัตรูเกิดความหวาดกลัว โดยกล่าวว่า “สาธารณรัฐอิสลามนั้น ไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นในการทำสงครามกับผู้ใด แต่พวกท่านทั้งหลายก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถของตน ไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้ศัตรูไม่กล้าในการโจมตีอิหร่าน แต่ด้วยกับความร่วมมืออย่างมีเกียรติ และการเข้าร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของกองกำลังทุกเหล่าทัพในภาคสนาม จะเป็นเหตุทำให้ศัตรูนั้นไม่กล้าที่จะข่มขู่ประชาชาติอิหร่านอีกต่อไป”

ก่อนในการปราศรัยของท่านผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ พลเรือเอก คอนซอดี ผู้บัญชาการกองกำลังทหารเรือของกองทัพแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้กล่าวรายงานโดยชี้ถึงการเตรียมความพร้อมของเรือพิฆาตอะฮ์มัด และการใช้ประโยชน์จากเรือพิฆาตอะฮ์มัด และการผลิตเรือดำน้ำฟาตีฮ์ โดยเหล่าเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและอุตสาหกรรม โดยกล่าวว่า “กองกำลังทหารเรือของกองทัพกำลังพยายามที่จะนำเสนอโครงสร้างใหม่ๆของกองกำลังนี้ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการมีอำนาจของประชาชาติในน่านน้ำทางทะเล และยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชาติที่ได้รับอิสรภาพของโลก อีกทั้งยังเป็นการทำให้ชาติมหาอำนาจ จอมอหังการ ต้องหมดอำนาจทางทะเลได้เร็วยิ่งขึ้น”

ในการพบปะกันครั้งนี้ บรรดาทหารและเจ้าหน้าที่ได้นมาขุซุรีและอัศรีโดยการนำของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม